

ข่าวประชาสัมพันธ์ / บทสัมภาษณ์

เหตุใดโซลูชันการพิมพ์ CIJ ของ LEIBINGER จึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับตลาดเอเชีย

ทูลิ่งเกน (เยอรมนี), เมษายน 2025 – LEIBINGER

ได้รับความนิยมอย่างมั่นคงจากบริษัทต่างๆ ในเอเชีย

และมุ่งเป้าที่จะลงทุนเพิ่มเติมในภูมิภาคนี้

แล้วอะไรในภูมิภาคเอเชียและแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ทำให้ LEIBINGER

เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม? เราได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับคุณ Bruce Wong

ผู้จัดการเขตต่างประเทศของ LEIBINGER ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

และคุณ Malik Adtani ผู้จัดการเขตประจำอนุภูมิภาคเอเชียใต้ เพื่อหาคำตอบ

อะไรคือลักษณะเด่นสำคัญ

ของตลาดเอเชียที่สอดคล้องกับจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ LEIBINGER?

คุณ Bruce Wong (ผู้จัดการเขตต่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก):

ตลาดในเอเชียอาจแตกต่างกันอย่างมาก แต่ก็มีแนวโน้มบางส่วนที่สอดคล้องกัน ได้แก่ ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และมูลค่าในระยะยาวครับ

ลูกค้าของเราคือผู้ที่มีความฉลาด:

ลูกค้าต้องการโซลูชันประสิทธิภาพสูงที่ช่วยลดช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เทคโนโลยีของ LEIBINGER เช่น

ระบบหัวพิมพ์ปิดตัวเองอัตโนมัติเต็มรูปแบบของเรา

รับประกันระยะเวลาที่เครื่องพิมพ์ทำงานที่เชื่อถือได้และคุ้มต้นทุน

จึงทำให้เราเป็นตัวเลือกในอุดมคติ

คุณ Malik Adtani (ผู้จัดการเขตประจำอนุภูมิภาคเอเชียใต้): แนนอนครับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใดๆ อาจนำไปสู่การสูญเสียที่สำคัญได้

เครื่องพิมพ์ของเราช่วยขจัดขั้นตอนการทำความสะอาดหัวพิมพ์ก่อนเริ่มเดินเครื่องประจำวันและลดช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้

ลูกค้าของเราจึงได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมหลัก เช่น บรรจภัณฑ์ เป็นต้นครับ

(หมายเหตุเพิ่มเติม: มีการคาดการณ์ว่าตลาดวัสดุบรรจภัณฑ์ทั่วโลกจะเติบโตถึง 852.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2030 โดยมีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นผู้นำทาง – Innova Market Insights)

ผลผลิตภาพมีความสำคัญต่อลูกค้าชาวเอเชียมากน้อยเพียงใด?

คุณ Bruce Wong: ผลผลิตภาพเป็นสิ่งที่ต้องมองไม่ได้

สายการผลิตจำนวนมากในเอเชียทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ดังนั้นเทคโนโลยีของเราจะต้องตอบโจทย์ตามความต้องการดังกล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีหัวพิมพ์ปิดตัวเองโดยอัตโนมัตินั้นถือเป็นตัวเปลี่ยนเกม

เนื่องจากช่วยป้องกันหัวพิมพ์อุดตัน ช่วยให้เริ่มเดินเครื่องได้ทันที ยกตัวอย่างเช่น

ผู้ผลิตส่วนผสมอาหารในอินโดนีเซียได้แจ้งให้เราทราบเมื่อไม่นานนี้ว่าเครื่องพิมพ์ของเราช่วยลดขั้นตอนการทำความสะอาดประจำวันได้อย่างไร และเครื่องพิมพ์ยังคงทำงานได้โดยไม่หยุดชะงักนานกว่าหนึ่งเดือน!

คุณ Malik Adtani: ถือเป็นตัวอย่างที่ดี!

ลูกค้าของเรามากมายพบว่าปริมาณงานพิมพ์ที่ส่งผ่านได้รับการปรับปรุงดีขึ้นทันที และการแทรกแซงที่ไม่จำเป็นก็ลดลง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดต้นทุน ผมอยากจะบอกว่าธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงมากกว่าที่เคยมีมา

LEIBINGER ช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนการเป็นเจ้าของได้อย่างไรบ้าง?

คุณ Malik Adtani: ลูกค้าในเอเชียที่ผมพบนั้นให้ความสำคัญกับต้นทุนมากครับ แต่ก็ละเอียดอ่อนกว่าที่คุณคิด ลูกค้าไม่ได้ดูแค่ราคาเบื้องต้นที่ต้องจ่ายเท่านั้น แต่ยังประเมินต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์ด้วย ข้อได้เปรียบของ LEIBINGER คือการลดค่าใช้จ่ายต่อเนื่องผ่านระยะเวลาการบำรุงรักษาที่ยาวนานขึ้น ต้นทุนการซ่อมแซมที่ต่ำลง และลดการใช้หมึกและตัวทำละลาย ผู้คนใส่ใจในเรื่องนั้น

คุณ Bruce Wong: ประเด็นสุดท้ายนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนของภูมิภาคเอเชีย

ซึ่งการใช้ตัวทำละลายอาจเป็นต้นทุนที่สำคัญ

เครื่องพิมพ์ของเราใช้ตัวทำละลายน้อยลงมาก แม้กระทั่งในช่วงพักการผลิต ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเงินตลอดเวลา

เครื่องพิมพ์ LEIBINGER ทำงานในสภาวะสุดขั้วได้อย่างไร?

คุณ Bruce Wong: เราต้องเผชิญกับสภาวะต่างๆ มากมายในเอเชีย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชื้นที่สูง ความร้อน ฝุ่นละออง และกำลังไฟฟ้ากระเพื่อม

เครื่องพิมพ์ LEIBINGER ได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาวะเหล่านี้

โดยมีตัวเลือกต่างๆ เช่น มาตรฐานกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65/IP66

และอย่างที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ปิดเองได้ที่ช่วยให้สามารถเริ่มงานพิมพ์ใหม่ได้ทันทีหลังจากไฟฟ้าดับ

ทั้งหมดนี้หมายความว่าลูกค้าจะได้รับความน่าเชื่อถือในระยะยาวแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุด

คุณ Malik Adtani:

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมลูกค้าจำนวนมากจึงไว้วางใจเทคโนโลยีของเรา

เครื่องพิมพ์ของเรายังคงทำงานได้โดยไม่ล้มเหลว

ไม่ว่าจะอยู่ในโรงงานที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองในอินเดียหรือโรงงานแปรรูปอาหารที่มีความชื้นสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

LEIBINGER

สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ต้องการความเร็วสูงและปริมาณมากได้อย่างไร?

คุณ Bruce Wong: เราเข้าใจว่าอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายในเอเชียต้องการการพิมพ์ที่รวดเร็วเป็นพิเศษโดยไม่ลดคุณภาพลง เครื่องพิมพ์ของเราผลิตขึ้นเพื่อสายการผลิตความเร็วสูง โดยมีรุ่นที่สามารถพิมพ์ได้เร็วถึง 1,000 เมตรต่ออนาที ซึ่งถือเป็นความเร็วสูงสุดในตลาด

ความยั่งยืนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าอย่างไรบ้าง?

คุณ Bruce Wong: ผมขออนุญาตพูดตรงๆ ต้นทุนยังคงเป็นแรงผลักดันหลักในการตัดสินใจ แต่ความยั่งยืนกำลังได้รับความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกฎระเบียบที่มีวิวัฒนาการในตลาดต่างๆ อย่างเช่น ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ LEIBINGER ก้าวล้ำหน้าวงการด้วยการใช้ตัวทำละลายที่น้อยลง (ลดลง 30%-50%) ลดการใช้พลังงาน และการออกแบบที่ลดปริมาณของเสีย

เรายังให้ความสำคัญกับวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ของเราอีกด้วยครับ เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนผ่านไปสู่นโยบายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

พันธกิจของเราในการรักษาความยั่งยืนช่วยให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบไปพร้อมๆ กับการรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเกิดการเปลี่ยนผ่านระดับโลกที่มุ่งสู่วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งปรับให้สอดคล้องกับภารกิจในการลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของเราด้วยครับ

(หมายเหตุเพิ่มเติม: 33% ของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มใหม่ที่เปิดตัวในเอเชียในปี 2023-4 อ้างว่ามีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำมาแปรรูปใหม่ได้)

การสนับสนุนบริการของ LEIBINGER สร้างความแตกต่างในเอเชียอย่างไรบ้าง?

คุณ Bruce Wong: เอเชียมีความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อ ดังนั้นแนวทางแบบครอบคลุมทุกอย่างจึงใช้ไม่ได้ผล เราลงทุนในความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่อย่างแข็งแกร่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้า จะได้รับการสนับสนุนที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการ โปรแกรมการขายและการฝึกอบรมทางเทคนิคของเราช่วยให้พันธมิตรมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการที่เป็นเลิศ

คุณ Malik Adtani: การบริการที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงานหมายถึงรายได้ที่สูญหายไป ดังนั้นเราจึงรับรองว่าผู้แทนจำหน่ายของเรามีสต็อกชิ้นส่วนในพื้นที่และทีมบริการที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เรายังเสนอบริการแก้ไขปัญหาจากระยะไกลเพื่อให้การสนับสนุนอย่างทันม่วนที่ด้วยครับ

ลูกค้าชาวเอเชียรับรู้แบรนด์ที่ผลิตในเยอรมนีอย่างไรบ้าง?

คุณ Malik Adtani: ผมทราบว่าลูกค้าตรวจสอบเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นเมื่อออกจากโรงงานในเยอรมนี

และวิศวกรรมของเยอรมันก็เป็นที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพ และอายุการใช้งานยาวนานอยู่แล้ว นี่คือเหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจเรา เนื่องจากทราบว่าจะได้รับความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ และประสิทธิภาพการทำงาน

อะไรคือข้อกังวลหลักๆ ของลูกค้าชาวเอเชีย และ LEIBINGER มีการวางตำแหน่งที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง?

คุณ Bruce Wong: ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอย่างไม่คาดคิด และการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบถือเป็นความท้าทายที่สำคัญ ลูกค้าต้องการพันธมิตรที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถเสนอโซลูชันที่คุ้มต้นทุนและเป็นไปตามข้อกำหนด ลูกค้าชาวเอเชียมักจะเลือกเราเนื่องจากเรามอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสนับสนุนในพื้นที่ที่แข็งแกร่งให้กับพวกเขา

คุณ Malik Adtani: การขาดแคลนแรงงานเป็นอีกประเด็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการใช้ระบบการทำงานอัตโนมัติเพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยครั้งถือเป็นเรื่องปกติในหลายประเทศในเอเชียด้วยเช่นกัน เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานง่ายของเราไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมากมาย จึงช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เอาชนะความท้าทายด้านกำลังคนได้ ผู้ปฏิบัติงานจะใช้เวลาในการทำงานกับเครื่องพิมพ์น้อยลงและมีเวลาพิมพ์งานมากขึ้น!

อะไรที่ทำให้ LEIBINGER เป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับลูกค้าและพันธมิตรชาวเอเชีย?

คุณ Bruce Wong: เรานำเสนอเครื่องพิมพ์ครบวงจรเพื่อให้เหมาะกับงบประมาณและความต้องการที่แตกต่างกัน ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ที่แข็งแกร่ง พันธกิจของเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่การขายเครื่องพิมพ์เท่านั้น แต่เรายังสร้างความร่วมมือระยะยาวเพื่อสนับสนุนลูกค้าตลอดทั้งวงจรชีวิตของอุปกรณ์อีกด้วย

คุณ Malik Adtani: ความยืดหยุ่น ความน่าเชื่อถือ และการบริการชั้นยอดทำให้เราแตกต่างครับ เรารับฟังลูกค้าของเราและปรับแต่งโซลูชันให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า นั่นเป็นเหตุผลที่ LEIBINGER ยังคงเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในตลาดที่มีการแข่งขันของเอเชีย

เราจะได้พบคุณที่งาน ProPak Asia ในเดือนมิถุนายนนี้ไหม?

คุณ Bruce Wong: แน่นนอนครับ! เราจะไปร่วมงานที่กรุงเทพฯ แต่อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นงานแสดงหลักที่มีผู้คนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปจากทั่วเอเชียมาร่วมในงานครั้งนี้ เราจะไปร่วมงานที่บูธ Q74

คุณ Malik Adtani: ProPak Asia เป็นงานจัดแสดงครั้งยิ่งใหญ่




มาเยี่ยมชมและทดลองผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองสิครับ รับรองว่าสนุกแน่นอน!

www.leibinger-group.com

คำอธิบายภาพ:

	<p>Bruce Wong ผู้จัดการเขตต่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัท LEIBINGER</p> <p>ที่มา: Paul Leibinger GmbH & Co. KG</p>
	<p>Malik Adtani, ผู้จัดการเขตประจำภูมิภาคเอเชียใต้บริษัท LEIBINGER</p> <p>ที่มา: Paul Leibinger GmbH & Co. KG</p>
	<p>การผลิตความเร็วสูงและปริมาณมากในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม: สำหรับผู้ผลิตมากมายในเอเชีย ระยะเวลาที่เครื่องทำงานตลอดเวลาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันถือเป็นสิ่งจำเป็น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งที่ต้องมองไม่ได้อีก</p> <p>ที่มา: Paul Leibinger GmbH & Co. KG</p>
	<p>ในการผลิตปริมาณมาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใดๆ อาจนำไปสู่การสูญเสียที่สำคัญได้ เครื่องพิมพ์ของเราช่วยจัดขั้นตอนการทำความสะอาดหัวพิมพ์ก่อนเริ่มเดินเครื่องประจำวันและลดช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้ ช่วยให้ลูกค้าสามารถรักษาการผลิตราบรื่นโดยไม่หยุดชะงักตลอดเวลา</p>

	<p>ที่มา: Paul Leibinger GmbH & Co. KG</p>
	<p>เชื่อก็คือได้ในชีวิตจริง: ผู้ผลิตส่วนผสมอาหารในอินโดนีเซียได้รายงานว่าสามารถดำเนินงานได้โดยไม่หยุดชะงักนานกว่าหนึ่งเดือนเนื่องด้วยเครื่องพิมพ์ของ LEIBINGER ที่ทำให้ไม่ต้องทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน</p> <p>ที่มา: Paul Leibinger GmbH & Co. KG</p>
<p>เครื่องคำนวณ TCO ของ Bild</p>	<p>ต้นทุนการเป็นเจ้าของมีความสำคัญ: ลูกค้าในเอเชียที่คำนึงถึงต้นทุนจะมองข้ามราคาซื้อ เครื่องคำนวณ TCO ออนไลน์ของ LEIBINGER เน้นว่าเครื่องพิมพ์ช่วยลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งานผ่านการซ่อมแซมที่น้อยลง ระยะเวลาการบำรุงรักษาที่ยาวนานขึ้น และใช้หมึกและตัวทำละลายน้อยลงไปด้วย</p> <p>ที่มา: Paul Leibinger GmbH & Co. KG</p>
	<p>เชื่อก็คือได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น: เครื่องพิมพ์ LEIBINGER ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องหมายจะมีความชัดเจนและสม่ำเสมอแม้ในพื้นที่การผลิตที่มีความชื้นสูงทั่วเอเชีย เช่น สายการบรรจุขวดเครื่องดื่ม</p> <p>ที่มา: Paul Leibinger GmbH & Co. KG</p>
	<p>ความยั่งยืนกำลังเพิ่มขึ้น: ด้วยกฎระเบียบที่มีวิวัฒนาการในตลาดต่างๆ เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ LEIBINGER ช่วยให้ผู้ผลิตในเอเชียลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านเครื่องพิมพ์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ตัวทำละลายที่น้อยลง และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ที่มา: Paul Leibinger GmbH & Co. KG</p>

	<p>ใกล้ขีดลูกค้ามากยิ่งขึ้น: ด้วยพันธมิตรในพื้นที่ที่แข็งแกร่ง LEIBINGER กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานการสนับสนุนที่แข็งแกร่งทั่วเอเชีย ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาตอบสนองจะรวดเร็วขึ้นและมีบริการจากผู้เชี่ยวชาญ ณ สถานที่ใช้งานจริง</p> <p>ที่มา: Paul Leibinger GmbH & Co. KG</p>
	
	<p>ผลิตในประเทศเยอรมนี เป็นที่ไว้วางใจในเอเชีย: เครื่องพิมพ์ LEIBINGER ทุกเครื่องประกอบขึ้นด้วยความแม่นยำ ในเมืองทูตลิ่งเกน ประเทศเยอรมนี เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพการทำงานที่ลูกค้าทั่ว ทั้งเอเชียให้ความไว้วางใจ</p> <p>ที่มา: Paul Leibinger GmbH & Co. KG</p>

ข้อมูลการติดต่อ

Paul Leibinger GmbH & Co. KG
Maren Klose / Aljona Barberio (Marketing)
Daimlerstrasse 14
78532 Tuttlingen
โทรศัพท์: +49(0)7461 9286236
โทรสาร: +49(0) 7461 9286199
อีเมล: press@leibinger-group.com
เว็บไซต์: www.leibinger-group.com

กรุณาส่งสำเนาตัวอย่างถึงแผนการตลาดของเราเมื่อพิมพ์เผยแพร่

เกี่ยวกับ Paul Leibinger GmbH & Co. KG (LEIBINGER)

LEIBINGER คือผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านระบบพิมพ์ตัวอักษรและรหัส โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองทูตลิ่งเกน (เมืองบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค) ประเทศเยอรมนี บริษัทที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวรุ่นที่สามแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1948 จ้างพนักงานประจำประมาณ 300 คน บริษัทมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาและการผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรมและหมึกสำหรับใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรและรหัสผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โซลูชันที่สร้างขึ้นโดย LEIBINGER ถูกกำหนดตามมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ในฐานะผู้คิดค้นเทคโนโลยีหัวพิมพ์ปิดตัวเองอันล้ำสมัยที่ทำให้ระบบการพิมพ์ตัวอักษรและรหัสที่ใช้หมึกมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจุบัน LEIBINGER มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์แล้วหลายหมื่นเครื่องทั่วโลก



จึงสามารถรับประกันผลผลิตภาพที่เพิ่มสูงขึ้นในการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในอุตสาหกรรมได้ LEIBINGER
สามารถรักษาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับลูกค้าทั่วโลกได้เป็นอย่างดีผ่านบริษัทสาขาในสหรัฐอเมริกาและจีนและเครือข่ายพันธมิตรการจัดจำหน่ายทั่วโลกประมาณ 150 ราย